



# ไทยรัฐ

Thai Rath  
Circulation: 1,000,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/การศึกษา-ศาสนา-สาธารณสุข

วันที่: พุธ 2 ธันวาคม 2558

ปีที่: 66

ฉบับที่: 21134

หน้า: 15(กลาง)

Col.Inch: 29.70

Ad Value: 47,520

PRValue (x3): 142,560

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: พบเด็กบกพร่องสติปัญญาป่วยลมชักอีกขยายโมเดล"โดยชุมชน

## พบเด็กบกพร่องสติปัญญาป่วยลมชักอีก

### ● ขยายโมเดล "โดยชุมชน เพื่อชุมชน" ● ทนุคนพิการเข้าถึงบริการสุขภาพ

จากการสัมมนา "โครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา" จัดโดย "คณะกรรมการสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทย" ร่วมกับกรมสุขภาพจิตภายใต้ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิกอลิซาโน้และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย ระบุว่าประเทศไทยเป็น 1 ใน 2 ประเทศที่ได้รับคัดเลือกให้แสดงผลงานดีเด่นจากการดำเนินโครงการระบบดูแลสุขภาพเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในพื้นที่นำร่อง 6 โรงเรียนการศึกษาพิเศษใน 6 จังหวัด ประกอบด้วย กทม. ลพบุรี สุพรรณบุรี เชียงใหม่ อุบลราชธานี และภูเก็ต ต่อที่ประชุมนานาชาติของสเปเชียลโอลิมปิกสากลที่นครลอสแอนเจลิส ในเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา จากการดำเนินการนำร่อง 3 ปีที่ผ่านมา พบปีการศึกษา 2557 และ 2558 มีเด็กนักเรียนผ่านการประเมินสุขภาพ 1,357 คน และ 1,253 คน ตามลำดับ และพบโรคลมชักเป็นโรคประจำตัวเรื้อรังในเด็กมากที่สุด ขณะที่โรคออทิสติก เป็นโรคทางจิตเวชที่พบในเด็กส่วนใหญ่ รองลงมา คือโรคสมาธิสั้น ขณะที่กลุ่มอาการดาวน์ ซึ่งเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ส่งผลให้เกิดภาวะบกพร่องทางสติปัญญามากที่สุดพบมีจำนวนเพิ่มขึ้น

รองปลัด สธ.กล่าวด้วยว่า โครงการดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จได้ต้องเกิดจากความร่วมมืออย่างจริงจัง ทั้ง สธ. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการ-

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนครอบครัวองค์กรท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน โดย สธ.จะเดินหน้าขยายพื้นที่วางระบบดูแลสุขภาพเด็กบกพร่องทางสติปัญญาให้เกิดความยั่งยืนด้วยโมเดล "โดยชุมชน เพื่อชุมชน" ให้ครบ 20 แห่งในโรงเรียนการศึกษาพิเศษทั่วประเทศรวมทั้งตั้งเป้าหมายปีงบประมาณ 2559 ให้คนพิการได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ด้านนายพิชัย ราชภัณฑารีย์ ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่าบ่อยครั้งที่พบเด็กพิการต้องเผชิญความท้าทายในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องน่ายินดีในการสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครัว พ่อแม่ผู้ปกครอง และสมาชิกชุมชนในการดำเนินการตรวจสอบสุขภาพเด็กพิการทางสติปัญญาหลายพันคนในประเทศไทย.